

Quá trình kết nạp đoàn cho thanh niên ưu tú Trường THCS Lý Thường Kiệt năm học 2023 - 2024

Nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm học 2023 - 2024, kế hoạch số 12 của BCH Chi đoàn, được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn phường Ngọc Thụy và cấp ủy Chi bộ nhà trường, Chi đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt đã tổ chức lớp học Bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho 53 em học sinh lớp 9 vào chiều ngày 01/03/2024.

Việc bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn của Chi Đoàn nhà trường. Lớp học do đồng chí Trần Minh Đức – Phó Bí thư Chi Đoàn nhà trường giảng dạy. Sau khi buổi học kết thúc, đồng chí Đức tổng kết lại kiến thức và đưa ra đề bài để các học sinh làm bài thu hoạch chuẩn bị kết nạp Đoàn.

Sau đợt bồi dưỡng, các em học sinh tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn phường và nhà trường: (h/a minh họa)

Sau khi học lớp cảm tình Đoàn, BCH Chi đoàn trường tiếp tục theo dõi, dìu dắt, giúp đỡ để các học sinh ưu tú sớm được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong 53 em học lớp Cảm tình Đoàn đã xét kết nạp được 31 em đủ điều kiện. Được biết các Đoàn viên mới này là những học sinh tích cực, đều rất tích cực rèn luyện, cố gắng phấn đấu và có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có nguyện vọng được vào Đoàn nhằm mong muốn đóng góp, cống hiến cho các phong trào của trường và phong trào Thanh niên xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 23/3/2024 Chi Đoàn nhà trường đã tổ chức dâng hương, làm lễ báo công tại đình Phúc Xá (phường Ngọc Thụy) và long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp cho 31 thanh niên sau thời gian tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Buổi lễ được tổ chức trong không khí tung bừng chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) dưới sự tham dự của đồng chí Hoàng Trung Nam- Bí thư Đoàn phường Ngọc Thụy; đồng chí Nguyễn Phú Cường – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Cung Thị Lan Hương - Phó hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, Chi đoàn giáo viên cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của trường. Hi vọng rằng các Đoàn viên mới sẽ phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống xung kích với cách mạng, truyền thống đoàn kết với tinh thần tương thân tương ái, xung phong tình nguyện, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được giao phó.

Một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp:

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, em Nguyễn Đăng Cẩm Tú, lớp 9A1 đã thay mặt cho 31 đoàn viên mới đã đọc lời hứa quyết tâm ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái học tập, rèn luyện, sáng tạo; xung kích, tình nguyện, đoàn kết.

Lễ kết nạp đoàn viên mới cho học sinh lớp 9, đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nghi thức, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024).

Buổi lễ để lại trong ký ức mỗi đoàn viên thanh niên niềm tự hào, khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí phấn đấu vì lý tưởng, vì đất nước; luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuỗi hoạt động:



Thanh niên lớp 9 tham gia lớp cảm tình Đoàn



Lễ báo công và dâng hương ở đình Phúc Xá (phường Ngọc Thụy)



Lễ báo công và dâng hương ở đình Phúc Xá (phường Ngọc Thụy)



Lễ báo công và dâng hương ở đình Phúc Xá (phường Ngọc Thụy)



Lễ báo công và dâng hương ở đình Phúc Xá (phường Ngọc Thụy)



Văn nghệ khai mạc Lễ kết nạp đoàn viên mới đợt I năm 2024



Nhận quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới



Lãnh đạo Đoàn TN phường Ngọc Thụy phát biểu



Đồng chí Nguyễn Phú Cường – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu



Đoàn viên mới nhận huy hiệu và thẻ đoàn



Đoàn viên mới đọc lời hứa